

เจาะ 5 หัวกะทิ  
เบื้องหลัง 'มหาธีร์โนมิกส์'  
> 12

# เจาะ 5 หัวกะทิ เบื้องหลัง 'มหาธีร์โนมิกส์'



**กรุงเทพธุรกิจ** ● นายกรัฐมนตรีมหาธีร์ โมฮัมหมัดของมาเลเซีย ตั้งสภาที่ปรึกษาที่มีสมาชิก 5 คนซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ "กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ" ก่อนแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีครบชุดด้วยซ้ำ ป่งชี้ว่าเขาไว้วางใจให้บุคคลเหล่านี้ช่วยกำหนดทิศทางการบริหารที่ต้องให้กับรัฐบาลใหม่ โดยทีมที่ปรึกษานี้ส่วนใหญ่เคยร่วมงานกับเขาช่วงที่เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรก

สภาที่ปรึกษาจะใช้เวลา 100 วันข้างหน้าในการศึกษาประเด็นต่างๆ รวมถึงกฎหมายเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ เพื่อออกแบบ การปฏิรูปเชิงสถาบัน แต่สิ่งที่เร่งด่วนมากกว่านั้นคือการหาทางสร้างความยั่งยืนให้กับงบประมาณของมาเลเซีย เนื่องจากพันธมิตรรัฐบาลใหม่หาเสียงไว้ว่าจะลดการแจกเงินให้ประชาชน ยกเลิกภาษีสินค้าและบริการ และนำมาตรการอุดหนุนเชื้อเพลิงมาใช้อีกครั้ง

นอกจากนั้นสภาที่ปรึกษาจะให้คำแนะนำกับรัฐบาลเกี่ยวกับวิถีแก้ปัญหาอื้อฉาว

ทางการเงินมูลค่า 4,500 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนามาเลเซีย (วันเอ็มดีบี) ด้วย ซึ่งสภาดังกล่าวประกอบด้วย 5 ขุนพลระดับหัวกะทิดังต่อไปนี้

**ดาอิม ไชนุดดิน** อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังมาเลเซีย เป็นที่รู้จักในฐานะผู้เชี่ยวชาญการแก้ปัญหาเศรษฐกิจจนพาประเทศหลุดพ้นภาวะตกต่ำทางเศรษฐกิจ 2 ครั้งในช่วงกลางทศวรรษที่ 80 และ 90 เขาเคยเคลื่อนไหวให้มีการลดเงินเดือนนายกรัฐมนตรีเพื่อแสดงถึงการใช้จ่ายอย่างประหยัดของรัฐบาล

ด้วยความที่ผ่านการอบรมเป็นทนายความและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่ก่อนเข้าสู่การเมือง ดาอิมจึงได้รับความไว้วางใจจากมหาธีร์ในการฝึกฝนผู้ประกอบการชาวมาเลย์ที่เตรียมขึ้นบริหารบริษัทที่แปรรูปมาจากรัฐวิสาหกิจ ซึ่งถือเป็นเครื่องหมายการค้าของนโยบายเศรษฐกิจของมหาธีร์ในช่วงที่เขาปกครองประเทศนาน 22 ปีถึงปี 2546

ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งครั้งล่าสุด ดาอิมวัย 80 ปี และราฟิดาห์ อาซิช อดีตรัฐมนตรีการค้าซึ่งชาวมาเลเซียจำนวนมากต่างให้การยอมรับสร้างความประหลาดใจต่อสาธารณชน ด้วยการออกมาหาเสียงสนับสนุนมหาธีร์

**เซตี อาซิช** อดีตผู้ว่าการธนาคารกลางมาเลเซียถือเป็นผู้มีชื่อเสียงในตลาดเงินหลายคนยกย่องเธอว่าทำให้อุตสาหกรรมธนาคารและนโยบายการเงินของประเทศมีเสถียรภาพ อีกทั้งยังทำให้ตลาดเงินอิสลามคึกคักด้วย

เซตีดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารกลางเป็นเวลา 16 ปี ตั้งแต่ปี 2543 หลังช่วงวิกฤตการเงินเอเชีย และเธอยังผลักดันให้เกิดการควบคุมกิจการธนาคารครั้งใหญ่ โดยธนาคารกลางสมัยที่เธอบริหารเรียกร้องให้ธนาคารพาณิชย์กว่า 20 รายของมาเลเซียควบรวมกิจการและปรับโครงสร้างหนี้ ทำให้ธนาคารพาณิชย์ลดลงเหลือ 8 ราย

นอกจากนั้นอุตสาหกรรมการเงินอิสลามของมาเลเซียยังเติบโตอย่างมากในยุคที่เซตีนั่งเก้าอี้ผู้ว่าการธนาคารกลาง ด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีนวัตกรรมและพันธบัตรอิสลามไปทั่วโลก

เซตีซึ่งขณะนี้อายุ 70 ปี ปลดเกษียณเมื่อปี 2559 ท่ามกลางการสอบสวนภายในประเทศเกี่ยวกับวันเอ็มดีบี ซึ่งธนาคารกลางมาเลเซียภายใต้การบริหารของเธอ เป็นเพียง

หน่วยงานเดียวที่ลงโทษวันเอ็มดีบีและบริษัทแอมแบงก์ กรุ๊ป ด้วยการปรับเงินสูงสุดเป็นประวัติการณ์จากความล้มเหลวที่บริหารอย่างรอบคอบไม่ได้

ฮัสซัน มารีกัน เคยเป็นประธานบริษัทปิโตรนาส ยกย่องใหม่ด้านพลังงานของรัฐบาล

มาเลเซียจนถึง 15 ปีจนถึงปี 2553 ก่อนที่จะถูกนาจิบปลดจากตำแหน่งปีโตรนาสภายใต้

ยุคบริหารของเขา ได้ขยายกิจการชุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งสู่ต่างประเทศและขยายฐานการดำเนินงานทั้งในธุรกิจต้นสายและปลายสายทั่วโลก

ปัจจุบันปีโตรนาสยังเป็นบริษัทเดียวของมาเลเซียที่ติด 1 ใน 500 บริษัทมั่งคั่งที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของ "ฟอร์จูน 500"

นักธุรกิจวัย 65 ปียังคงครองตำแหน่งบริหารระดับสูงหลายตำแหน่งในสิงคโปร์ ซึ่งรวมถึงประธานบริษัทสิงคโปร์ เทเลคอม และบริษัทเชมบีคอร์ป มารีน

โรเบิร์ต ก๊วก วัย 94 ปี ผู้ก่อตั้งเครือโรงแรมแซงกรี-ลา และเคอร์รี่ พร็อพเพอร์ตี้ เป็นที่ปรึกษาที่อายุมากที่สุด ก๊วกซึ่งอาศัยอยู่ในฮ่องกง เข้าร่วมการประชุมครั้งแรกกับสมาชิกคนอื่น ๆ ในสภาที่ปรึกษาชุดนี้เมื่อวันที่ 22 พ.ค. ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์

ก๊วกสร้างเนื้อสร้างตัวจากการเป็นผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์หลังยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยทำธุรกิจอาหารหลักรวมถึงข้าว น้ำตาล และแป้งสาลี จากนั้นเขาได้หันมาทำธุรกิจชิปปิง โลจิสติกส์ อสังหาริมทรัพย์ และโรงแรม ตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 70

ความสัมพันธ์ และชื่อเสียงทางธุรกิจของก๊วกในฐานะคนเชื้อสายจีนในต่างแดน ทำให้เขาเป็นที่รู้จักจากการ

มีสายสัมพันธ์กับรัฐบาลจีน ซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีสี จิ้นผิง

โจโม กวามะ ชุนดาร์ม วัย 65 ปี เป็นนักเศรษฐศาสตร์อาชีพ และเคยทำงานเป็นผู้ช่วยเหลือชาติการสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจงาน 7 ปี อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับจากผลการศึกษของเขาเกี่ยวกับการเศรษฐกิจการเมืองมาเลเซีย เช่นเดียวกับการให้ความเห็นเชิงวิจารณ์เกี่ยวกับแผนผลักดันการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของมหาธีร์ ในช่วงที่เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรก

ไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โจโมออกมาประณามกรณีอื้อฉาววันเอ็มดีบี พร้อมแสดงความกังวลเกี่ยวกับโครงการทางรถไฟที่ก่อสร้างโดยบรรดาผู้รับเหมาของจีน โดยแย้งว่าไม่มี ความจำเป็นที่จะสร้างทางรถไฟยาว 688 กม. เชื่อมกรุงกัวลาลัมเปอร์กับเมืองชนบทแถบชายแดนติดประเทศไทย

มหาธีร์ กล่าววานนี้ (23 พ.ค.) ว่า รัฐบาลจะหาทางลดหนี้สาธารณะที่สูงถึง 1 ล้านล้านริงกิต ด้วยการยกเลิกหรือทบทวนโครงการบางโครงการ และลดเงินเดือนของคณะรัฐมนตรี ลง 10%

"หนี้แห่งชาติของมาเลเซียอยู่ที่ 65% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ทั้งที่ก่อนหน้านี้ นาจิบ ราซัค อดีตนายกรัฐมนตรี เคยบอกว่า หนี้สาธารณะต่ำกว่าเพดานของรัฐบาลซึ่งอยู่ที่ 55% ของจีดีพี"